



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

### ตอนที่ 3: ประวัติความเป็นมาเชิงพยากรณ์ของผู้นำทางโลกของอิสราเอล



โดย อาเซอร์ อินเทรเตอร์

อาเซอร์ อินเทรเตอร์ ได้แบ่งปันอีก 4 หัวข้อที่เหลือ ของการเผยแพร่พระวจนะทั้งหมด 10 หัวข้อด้วยกัน ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลยุคสมัยใหม่ คริสตจักร ยุคสุดท้าย และอาณาจักร ครอบงำ และควรเผ่าระวัง [https://youtu.be/eDFyAf4\\_nz0?t=34m22s](https://youtu.be/eDFyAf4_nz0?t=34m22s) (พร้อมซับไตเติล ภาษาจีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส และสเปน)

### ตอนที่ 3: ประวัติความเป็นมาเชิงพยากรณ์ของผู้นำทางโลกของอิสราเอล



#### 7) การเผชิญหน้าของบรรดาประชาชาติ

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของเรา ได้ไปปรากฏตัวที่สหประชาชาติและเผชิญหน้ากับประเทศทั้งหลาย ซึ่งไม่เหมือนกรณีผู้นำโลกอื่นๆที่ผมเคยเห็นมาก่อน

ท่านได้กล่าวกับองค์กรสหประชาชาติว่าการตัดสินใจของพวกเขาเป็นการต่อต้านแผ่นดินและประชาชนอิสราเอล  
ทั้งที่พวกเรานั้นได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าให้อาศัยอยู่ที่นี้(อิสราเอล)  
ท่านได้กล่าวถ้อยคำจากพระคัมภีร์และชี้้นำให้พวกเขาตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมและมนุษยธรรม ต่อหน้าผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกอย่างกล้าหาญ  
มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล  
และรวมถึงการที่ตัวแทนของประเทศอิสราเอล ได้อยู่ต่อหน้าการประชุมขององค์กรสหประชาชาติในครั้งนั้น  
ผมเชื่อว่าเรากำลังจะมีการเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากันระหว่างนานาชาติด้วยความจริงของพระเจ้า และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการทรงเรียกของพระเจ้าให้อิสราเอลเป็นผู้นั้น  
และขณะนี้พระกายของพระเมสโปดกก็ได้มีการเชื่อมโยงกับประเทศอิสราเอล  
พวกเรามีคำเผยพระวจนะที่จะเปิดเผยแก่โลกนี้

## 8) การเปิดโปงกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง

เนทันยาฮู เป็นผู้ซึ่งเข้าใจมากกว่าผู้นำอื่นๆจากทั่วโลก  
ถึงความรุนแรงของกลุ่มมุสลิมก่อการร้ายว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา  
และเราจำเป็นต้องต่อสู้กับคนเหล่านั้น ผู้คนถูกเช่นฆาตกรรมอย่างไรความปรารถนา  
และไม่มีผู้ใดที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแท้จริง นอกจากประเทศอิสราเอล  
ประเทศอิสราเอลได้มีมาตรการบางอย่างถูกกำหนดขึ้นในการต่อสู้กับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง  
และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ  
สำหรับคริสตจักรนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาจับอาวุธ  
แต่จำเป็นที่เราจะสามารถพูดความจริง และเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นการฆาตกรรม  
และเป็นวิญญานต่อต้านพระคริสต์  
เมื่อเราได้ส่งผู้คนออกไปเช่นฆาตกรรมผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตนนั้น  
เป็นการกระทำผิดพระบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้า  
และนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าของอิสราเอล  
ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้

## 9) การสถาปนาบัลลังก์ของพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิด

ในภาษาฮีบรูไม่มีคำ ที่มีความหมายว่า "นายกรัฐมนตรี"  
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเป็นผู้นำของรัฐบาลของประเทศอิสราเอล  
ถ้าคุณยังจำได้ถึงคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับ "โยชูวา" (หมายถึงพระเยซูคริสต์  
ในภาษาฮีบรู) ตอนพระองค์ประสูติมาหรือไม่ ว่าพระองค์จะได้

ประทับบนบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิด และปกครองอยู่เหนือพงศ์พันธุ์ของยาโคบ  
เมื่อ "โยชูวา" (พระเยชูคริสต์) เสด็จกลับมา  
พระองค์จะประทับบนบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและปกครองโลกนี้จากบางบัลลังก์นั้นตลอด  
อนิรันดกาล อะไรคือบัลลังก์ บัลลังก์คือเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีมีเก้าอี้ซึ่งเป็นตัวแทน  
แห่งสิทธิอำนาจของรัฐบาลประเทศอิสราเอล  
หมายความว่าสิทธิอำนาจของกษัตริย์ดาวิดได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่บนแผ่นดินของอิสรา  
เอล

ขณะนี้ เนทันยาฮู ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอล นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้น  
ผมไม่ได้พูดว่าเนทันยาฮู เป็นพระเมษโปดก  
ผมไม่แม้แต่จะบอกว่าท่านเป็นผู้ได้รับการบังเกิดใหม่ แต่โดยตำแหน่ง โครงสร้าง  
และสิทธิที่อำนาจนั้น ท่านได้นั่งอยู่ในตำแหน่งซึ่ง  
เปรียบเทียบกับบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิด

เราเชื่อว่าขณะนี้คำเผยพระวจนะต่างๆนั้นกำลังได้รับการเติมเต็มและทำให้เป็นจริงในโลก  
มากขึ้นทุกที

จนกระทั่งอิสราเอลยุคใหม่และรัฐบาลอิสราเอลจะเชื่อในคำเผยพระวจนะนั้นเป็นเวลากว่า  
2000 ปีมาแล้ว ที่คริสตจักรไม่ได้เชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง อย่างถูกต้อง  
แต่เขากลับเชื่อว่า "โยชูวา" (พระเยชูคริสต์)

จะเสด็จมาปรากฏครึ่งทางบนท้องฟ้าและรับเจ้าสาวของพระองค์ไป  
และเสด็จกลับไปยังสวรรค์อีกครั้ง แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา  
และจะไปที่ภูเขามะกอกเทศ

และความจริงก็คือเรามีประเทศที่นี้และคณะรัฐบาลพร้อมทั้งเมืองหลวงคือ "เยรูซาเล็ม"  
และ "โยชูวา" (พระเยชูคริสต์)

พระองค์จะสามารถกลับมาเดี๋ยวนี้และปกครองเหนือโลกนี้ในกรุงเยรูซาเล็ม

## 10) การรับมรดกทางกายภาพ คือ แผ่นดิน

สิ่งสุดท้ายนั้น... สิ่งหนึ่งที่ผู้นำรัฐบาลประเทศอิสราเอลได้ทำ

คือการรับประกันว่าเราสามารถอาศัยอยู่และตั้งรกรากในแผ่นดินนี้

เรามีสิทธิที่จะสร้างที่อยู่อาศัย บ้านเรือน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ

และเลี้ยงดูบุตรหลานของเราที่นี่

และนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงเป็นที่เกลียดชังของผู้คนทั่วโลก

ใช่หรือไม่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ "โยชูวา" (พระเยชูคริสต์)

เสด็จกลับมาในธรรมิกะชนจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก (มัทธิว 5:5)  
วิธีที่พระเจ้าสัญญาว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่บนโลกนั้นคือผ่านทางพระสัญญา  
ที่พระองค์มีไว้แก่ชนชาติยิว คือแผ่นดินอิสราเอล ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่  
มันก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นที่ไหนได้ในโลกนี้  
อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าชาวยิวได้อาศัยอยู่ที่นั่นนั้นเป็นหมายสำคัญอย่างแน่นอนที่สุด  
ว่า"โยชูวา" (พระเยซูคริสต์) กำลังจะเสด็จกลับมาและเราจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก  
คริสเตียนส่วนใหญ่ได้มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากกว่า 2,000 ปี  
ว่าเราจะไปอยู่บนสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาล และทิ้งโลกนี้ไว้กับปฎิปักษ์พระคริสต์  
โดยไม่ได้รับการคุ้มกันทางฝ่ายกายภาพ และนั่นเป็นคำสอนที่ผิด  
แต่ถ้าชาวยิวไม่ได้กลับมาที่แผ่นดินอิสราเอล นั่นมันอาจจะเป็นความจริง  
พันธสัญญาในเรื่องสิทธิของชาวยิวที่จะได้อาศัยอยู่ที่อิสราเอล  
เป็นสิ่งที่รับประกันถึงสิทธิของคริสเตียน  
ที่จะได้แผ่นดินโลกและประชาชาติเป็นมรดกด้วย

ถ้าคุณพลาดไป ขอให้แน่ใจว่าคุณได้กลับไปอ่าน **ตอนที่ 2**

### คำขอให้มีการอธิษฐาน



เนื่องจากอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า (วันที่ 6- 26 ตุลาคม) ผู้อำนวยการนานาชาติของเรา โธมัส อาร์เชอร์ จะเดินทางไปปราศรัยหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
ดังนั้นเราจึงขอให้ทุกท่านร่วมใจกันอธิษฐาน  
ขอการปกป้องให้ท่านและครอบครัวในระหว่างการเดินทางไปทำงานครั้งสำคัญนี้

---

### การอบรม "การเป็นสาวกอย่างเข้มข้น" ภาคฤดูหนาว



ฤดูหนาวนี้ จากวันที่ 1 ธันวาคม 2016 - 25 มกราคม 2017 จะมีการอบรมเรื่อง "การเป็นสาวกอย่างเข้มข้น" ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มเพื่อนของเรา ที่ **"เยรูซาเล็ม ฮิลล์ อินน์"** สำหรับผู้เชื่อในทุกวัยที่สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับ **"ทีมงานของรีไวฟ์ อิสราเอล" (Revive Israel)** ในเมืองเยรูซาเล็ม และ **"กลุ่มรีเทิน มินิสทรี" (Return Ministries)** ในตอนเหนือของอิสราเอล สำหรับการสอน การร่วมนมัสการ และอธิษฐาน ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสร่วมรับใช้ด้วยกันกับพระกายของพระคริสต์ท้องถิ่น ด้วยวิธีการง่ายๆ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ และยังได้ท่องเที่ยวในจุดที่น่าสนใจในที่ต่างๆในประเทศ อิสราเอลอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม \$2,000 ซึ่งรวมถึงการบริการที่พักในห้องพัก อาหาร ค่ารถในการเดินทางในประเทศอิสราเอล และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ได้ใกล้ถึงวันและจำนวนผู้จะเข้าอบรมนั้นมีจำกัด จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... [info@jerusalemhillsinn.com](mailto:info@jerusalemhillsinn.com)

ขอเชิญชม วิดีโอเชิญชวน ได้ที่...

Watch the invitation video **HERE**. <https://www.youtube.com/watch?v=abrYY7rtztk>